

# วัดหนองพลวง



## วัดหนองพลวง

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าอาวาส พระสมุสสมชาย โชติปัญญา โยธู

จำนวนพระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป

เนื้อที่ของวัด ระบุจำนวนไม่แน่ชัด

โบราณสถาน

- อุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา (ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานใน ปี พ.ศ. 2538 )

โบราณวัตถุ

-

กิจกรรมประจำปีของวัด

- งานศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา



## ประวัติความเป็นมาของวัด

**การก่อตั้ง** ไม่มีหลักฐานว่าพระรูปใด โยมอะไร เป็นผู้ก่อตั้ง แต่หลักฐานที่ค้นได้จากกองศาสนสมบัติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2232 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2262 มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ ราษฎรสร้างขึ้น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

**ศิลปกรรม** องค์พระอุโบสถ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นศิลปกรรมสร้างขึ้น สมัยกรุงศรีอยุธยา คือ การสร้างโดยใช้การก่ออิฐถือปูน มีฐานข้างล่างกว้างใหญ่สูงขึ้นแคบลง จนถึงหลังคาปราศจากเสา หน้าต่างเป็นช่องระบายลมไม่มีบานหน้าต่าง และสันนิฐานว่ามีการบูรณะขึ้นใหม่ในต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สังกัดได้จากเครื่องใช้เบญจรงค์บนหน้าจั่วด้านหน้าองค์พระอุโบสถ และยังพบตะปูสี่เหลี่ยม เมื่อคราวรื้อถอนเพื่อบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2538 ในการบูรณะครั้งนี้ ใช้ช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้รื้อถอน แล้วสร้างโดยคงรูปแบบศิลปกรรมเดิมทุกประการ องค์พระอุโบสถมองจากด้านนอกคล้าย เก๋งเรือสำเภาจีน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งอดีตนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ หลวงพ่อวังปาง ” แต่มีการเรียกขานผิดเพี้ยนไป ปัจจุบันเรียกว่า

“ หลวงพ่อบางปาง ” ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน ในอำเภอหนองขาหย่างเป็นอย่างยิ่ง

**การปกครอง** เมื่อไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้งวัด จึงไม่ทราบว่าพระสงฆ์รูปใด ปกครองมาแต่ต้น ผู้สูงอายุซึ่งมาทำบุญที่วัด กรุณาเล่าให้ฟังว่า อาจารย์ไสว อาจารย์วงษ์ อาจารย์เสรีฐ อาจารย์ยม อาจารย์เสถียร ปกครองเป็นองค์สุดท้าย แล้วก็ร้างเจ้าอาวาสมาจนถึง พ.ศ. 2542

จึงได้มีเจ้าอาวาสขึ้นใหม่ ได้แก่พระอธิการสมชาย โชติปัญญา โยธ มาจนถึงปัจจุบัน

\* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2543

# หลวงพ่อบางบัว



# พระอุโบสถ

## พระอุโบสถคล้ายเก๋งเรือสำเภากิน



## ด้านหน้าพระอุโบสถ



พระอุโบสถประดับด้วยเครื่องใช้เบญจรงค์



ช่องหน้าต่างพระอุโบสถเป็นช่องระบายลมไม่มีบานหน้าต่าง



เสมา



# ศาลาหลังใหม่





วิหารหลวงพ่อกิน





